



น้องมายด์ แกนนำเยาวชนคนเก่ง

ถ้าจะให้ฉายาเธอว่า “เล็กพริกขี้หนู” คงไม่ผิด เพราะในวัยเพียง 12 ปีน้องมายด์เป็นแกนนำเยาวชนเครือข่ายกลุ่มอาชีพที่มีความรอบรู้ทุกกระบวนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาสู่เกษตรธรรมชาติตำบลคลองทับจันทร์ จนได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากสมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นผู้ใหญ่ถึง 111 คนให้เธอเป็นวิทยากรของกลุ่ม

ก่อนจะมาเป็นแกนนำเยาวชนคนเก่ง น้องมายด์เป็นเด็กหญิงอายุ 7 ขวบที่ติดตามแม่ซึ่งเป็นรองประธานกลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาสู่เกษตรธรรมชาติตำบลคลองทับจันทร์ไปเข้าฟังการอบรมบ้าง ไปศึกษาดูงานบ้าง และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน อรัญประเทศจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม และในระยะเวลา 4 ปีของการเป็นผู้ติดตามตัวน้อย น้องมายด์ซึมซับทุกอย่างที่ผู้ใหญ่เรียนรู้ เธอได้นำมาปฏิบัติด้วยการช่วยแม่



ตำบลคลองทับจันทร์ได้เติบโตขึ้นจนเป็นที่สนใจของกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ทำให้มีผู้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ และความเก่งเกินตัวของน้องมายด์มีหรือที่ผู้ใหญ่จะมองข้าม เธอได้รับแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรบรรยายการทำงานของกลุ่มให้กับผู้มาเยี่ยมชม

“เดิมนหนูจะเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก และไม่กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆ แต่หลังจากได้รับโอกาสเป็นวิทยากรเยาวชนเครือข่ายกลุ่มอาชีพให้กับทางกลุ่ม หนูก็มีความกล้าที่จะพูด” น้องมายด์บอก แล้วน้องมายด์ก็ได้แสดงความสามารถที่พิสูจน์ให้เห็น

ว่าการตัดสินใจของผู้ใหญ่ครั้งนี้ถูกต้อง คณะกรรมการกลุ่มจึงได้มอบหมายความรับผิดชอบให้เธอมากขึ้น ด้วยการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงานกลุ่ม พร้อมกับให้เธอและสมาชิกเยาวชนคนอื่นๆ ร่วมกันบริหารเงินออมด้วย เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์

วันนี้น้องมายด์ยิ้มอย่างภูมิใจและบอกว่า “ถ้าวันนั้นแม่ของหนูไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม หนูก็คงไม่มีโอกาสแบบนี้ เราคงจะอยู่แบบตัวใครตัวมัน ใครมีหน้าที่อะไรก็ทำของตัวเองไป คงไม่รู้จึกคำว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือความรักความสามัคคี”

ดูแลหมูลูก ปลาตุ๊ก กบ และแม่วัว ทำให้เธอมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำเกษตรธรรมชาติจนกลายเป็นความชอบ ในที่สุดเธอได้ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาสู่เกษตรธรรมชาติตำบลคลองทับจันทร์เมื่ออายุ 11 ปี พร้อมกับเอาเงินค่าขนมส่วนหนึ่งเข้าสะสมเป็นเงินออมกับกลุ่ม

เมื่อกลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาสู่เกษตรธรรมชาติตำบลคลองทับจันทร์ได้จัดตั้งแกนนำเยาวชนเครือข่ายกลุ่มอาชีพขึ้น เพื่อให้เกิดการสานต่อเจตนารมณ์ น้องมายด์ได้ชักชวนเพื่อนๆ ให้มาเข้าร่วมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาสู่เกษตรธรรมชาติ

โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

อรัญประเทศ

จังหวัดสระแก้ว

การสนับสนุนของท่านเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนอรัญประเทศสัมฤทธิ์ผลอย่างต่อเนื่องตลอดมา นำความอยู่ดีมีสุขไปสู่เด็ก ครอบครัว และชุมชน พวกเขาจึงขอส่งคำขอบคุณสำหรับความเอื้ออาทรของท่านมา ณ ที่นี้

การดำเนินงานของโครงการได้ก้าวล่วงปีที่ 7 และยังคงมุ่งให้เด็กในความอุปการะของท่านและเด็กอื่นๆ กว่า 2,500 คนได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะชีวิต ขณะเดียวกันให้ครอบครัวของเขาได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้สามารถสร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงส่งเสริมให้สหกรณ์ศุภนิมิต อรัญประเทศร่วมใจพัฒนา จำกัด สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่คนในชุมชนพึ่งพาได้ในอนาคต ดังมีรายละเอียดในรายงานความก้าวหน้าฉบับนี้



มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2022-9200 ถึง 2 | โทรสาร 0-2022-9203 ถึง 5
www.worldvision.or.th | info@worldvision.or.th



ความอยู่ดีมีสุขของเด็กในความอุปการะของท่านในพื้นที่การดำเนินงานของโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

อรัญประเทศ

จังหวัดสระแก้ว



โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน อนุรักษ์ประเทศ เริ่มดำเนินงานพัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชนในปี พ.ศ. 2550

ใน 6 ตำบลของอำเภอรัฐประเศ จังหวัดสระแก้ว ได้แก่

- ตำบลป่าไร่
- ตำบลท่าข้าม
- ตำบลคลองน้ำใส
- ตำบลผ่านศึก
- ตำบลคลองทับจันทร์
- ตำบลเมื่อไร่

โดยมีโครงการหลัก 3 ด้านคือ

- การอุปการะเด็ก
- พัฒนาการศึกษา
- พัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้

ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ **2,500** คน

เติมความพร้อมในด้านการศึกษา



เด็ก **277** คน ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ได้รับการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง และสนับสนุนค่ารถให้กับเด็กที่ต้องเดินทางไปเรียนไกล ทำให้เด็กมีกำลังใจไปเรียนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดคำนวณให้กับ **23** โรงเรียน ช่วยให้เกิดได้รับการเสริมสร้างสติปัญญาและมีทักษะด้านคิดคำนวณดีขึ้น สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเด็ก **181** คน เรื่องการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เหมาะสมตามช่วงอายุ ตลอดจนให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองให้การส่งเสริมการเรียนต่อของเด็ก

รู้สิทธิและมีทักษะในการป้องกันตนเอง



ผู้ปกครองเด็กและคนในชุมชน **60** คน มีความรู้และมีทักษะการปฏิบัติงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก ส่งผลให้เกิดการทำงานเป็นเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เด็กและเยาวชน **147** คน ได้รับการอบรมความรู้เรื่องสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็ก และอีก 152 คนได้รับการอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค รวมถึงได้รับการตรวจสุขภาพ ทำให้เด็กสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง

มีความรู้ควบคู่คุณธรรม



เด็กและเยาวชน **90** คน มีโอกาสเข้า “ค่ายศุภนิมิตคิดดี (ภาวะผู้นำ)” ทำให้เด็กๆ ได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง ให้เป็นคนมีทัศนคติที่ดีสามารถจัดการอารมณ์แก้ไข้ปัญหาเชิงบวก และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน ซึ่งเยาวชน 60 คนในกลุ่มนี้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุอันจะทำให้เด็กได้ระลึกถึงผู้สูงอายุที่บ้านและในชุมชนของตนเอง

ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น



ท่านได้ช่วยให้ครอบครัวของเด็กในความอุปการะและครอบครัวอื่นๆ ในชุมชนที่ประกอบอาชีพทำนาจำนวนกว่า 300 ครอบครัว ได้รับการอบรมการคัดเลือกพันธุ์ข้าวและกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ รวมถึงได้เพิ่มความรู้ด้านการปรับปรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และการปลูกพืชหมุนเวียน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี พร้อมกันนี้ได้มีการ

จัดทำแปลงสาธิตการทำเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ขึ้น 19 แปลงเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนในชุมชน และท่านยังได้ช่วยให้อีก **229** ครอบครัว มีโอกาสศึกษาดูงานการเลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นอาชีพเสริมหลังจากจบฤดูกาลทำนา ทำให้ครอบครัวไม่เพียงแต่มีแหล่งอาหารที่มีคุณภาพบริโภค แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้สัปดาห์ละ 250 – 300 บาท

รวมถึงครอบครัวเด็กในความอุปการะและครอบครัวอื่นๆ จำนวน **173** ครอบครัว ได้รับการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พืชสมุนไพร งานฝีมือและหัตถกรรม ทำให้สามารถผลิตสินค้าจำหน่ายในชุมชน และทำเป็นอาหารว่างสำหรับการประชุมของหน่วยงานต่างๆ

การสนับสนุนของท่านได้ทำให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ **4** กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาสู่ธรรมชาติ กลุ่มผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพตำบลคลองน้ำใส กลุ่มขวานาต้นแบบนาข้าวอินทรีย์ และกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลผ่านศึก ซึ่งกลุ่มอาชีพเหล่านี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพจนสามารถดำเนินงานและบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาสู่ธรรมชาติสามารถจัดตั้งแกนนำเยาวชนเครือข่ายกลุ่มอาชีพ เพื่อให้เกิดการสานต่อเจตนารมณ์ของกลุ่มซึ่งยึดปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้กลุ่มอาชีพทั้ง **4** กลุ่ม ยังได้สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพเพื่อช่วยกันพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนสินค้าในกลุ่มเครือข่ายใน 6 ตำบล ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เสริมจากการกระจายสินค้า ซึ่งสามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของสมาชิกได้ถึงร้อยละ 60

สหกรณ์ที่พึ่งพาของคนในชุมชนในอนาคต



การสนับสนุนของท่านทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา จำกัด เติบโตกว่าเป้าหมายที่วางไว้ กล่าวคือ มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 202 คนเป็น 278 คน ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 677,660 บาทเป็น 864,810 บาท ทำให้สหกรณ์สามารถขยายการบริการให้แก่สมาชิกทั้งในด้านเงินกู้เพื่อนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ การออมทรัพย์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรให้สมาชิกในราคาต่ำกว่าท้องตลาด และการปันผลกำไรแก่สมาชิก